

Thư Tòa soạn

Gần đây, Ban Biên tập Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo nhận được một số thư của bạn đọc từ nhiều địa phương hỏi về hiện tượng "các đạo lạ" hay "lạ giáo" ở địa phương mình.

Từ cuối thập kỷ 70 thế kỷ XX, trên báo Chính Nghĩa đã có loạt bài đầu tiên giới thiệu, phê phán hoạt động của một số "giáo phái" như Nhân chứng Jehovah, Giáo hội khoa học luận (Eglise de Scientologie), giáo phái Mun (Moon)...

Lúc đó, loài người còn chưa biết đến các giáo phái nguy hại hơn nữa như Công Thiên Đường, Aum, v.v..

Theo thống kê chưa đầy đủ của Phòng Tư liệu - Thư viện, Viện Nghiên cứu Tôn giáo, từ năm 1995 đến nay, trên các tờ báo chủ yếu của nước ta đã đăng tải trên 200 bài báo về các hiện tượng "đạo lạ" hay "lạ giáo", trong đó tập trung phê phán những hoạt động mê tín và lợi dụng tôn giáo của những kẻ cầm đầu các "đạo lạ" như Thanh Hải Vô Thượng Sĩ, Long Hoa Di Lão, Đạo Chân Không, Đạo Cô Nôn... làm phương hại đến sức khỏe, đạo đức, chính trị tư tưởng, trật tự và an toàn xã hội.

Về phương diện tôn giáo học, các hiện tượng "đạo lạ" hay "lạ giáo" ấy nằm trong một xu trào chung: từ thập kỷ 60 thế kỷ XX trở lại đây, bắt đầu từ Bắc Mỹ rồi đến Tây Âu, đã xuất hiện ngày càng nhiều các "giáo phái" với những biến thái vô cùng phức tạp, lành dữ đan xen mà các nhà nghiên cứu gọi nó bằng cái tên *Hiện tượng tôn giáo mới* hay *Phong trào tôn giáo mới*.

Mượn tựa thuật ngữ ấy, Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo thực hiện số chuyên đề đầu tiên gồm một số bài viết giới thiệu bước đầu về "hiện tượng tôn giáo mới" của các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước chủ yếu qua cuộc Hội thảo so sánh đời sống tôn giáo Pháp - Việt tại Paris (cuối năm 1999) và Trao đổi khoa học về "hiện tượng tôn giáo mới" do Viện Nghiên cứu Tôn giáo tổ chức ở Hà Nội tháng 5 - 2001.

Ban Biên tập trân trọng cảm ơn hai nhà nghiên cứu tôn giáo nổi tiếng của Pháp, đồng nghiệp thân thiết của Viện Nghiên cứu Tôn giáo là các giáo sư E. Langlois và F. Champion cùng các đồng nghiệp trong nước đã cộng tác với chúng tôi hoàn thành số chuyên đề này.

Lẽ dĩ nhiên, trong số này chúng tôi vẫn dành một phần cho các chuyên mục thường kỳ của Tạp chí.

Vấn đề "tôn giáo mới" thuộc số những vấn đề thờ ơ sự tôn giáo rất phức tạp và nhạy cảm trong đời sống tôn giáo thế giới hiện nay.

Chúng tôi rất mong nhận được sự chỉ giáo của bạn đọc xa gần để trong thời gian tới Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo tiếp tục có những số chuyên đề với nội dung ngày một phong phú hơn.

Ban Biên tập

